

Số: 208/BC-CTK

Kiên Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023; chương trình công tác tháng 10/2023

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023

Trong tháng 9, toàn Ngành hoàn thành báo cáo kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, hoàn thành các báo cáo chuyên ngành trên các lĩnh vực đáp ứng kịp thời thông tin thống kê cho Tổng cục Thống kê, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê; đồng thời hoàn thành các cuộc điều tra thống kê trong tháng 9/2023 theo kế hoạch. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực như sau:

1. Công tác phổ biến thông tin thống kê

Cục và các Chi cục Thống kê đã tập trung hoàn thành báo cáo kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng đầu năm 2023 và báo cáo chuyên ngành trên các lĩnh vực: báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh tế theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê; biên soạn số liệu GRDP quý III/2023; báo cáo tổng kết công tác thống kê tài khoản quốc gia; báo cáo sơ bộ thu chi ngân sách nhà nước quý II, 9 tháng và ước tính quý II, 9 tháng đầu năm 2023; báo cáo công nghiệp, xây dựng - vốn đầu tư; báo cáo thương mại, dịch vụ, vận tải quý III/2023; báo cáo tình hình sản xuất nông - lâm - thủy sản; hoàn thành các báo cáo trên các lĩnh vực xã hội như: báo cáo tình hình đời sống, an sinh xã hội; báo cáo tình hình xã hội - môi trường; báo cáo tình hình thiên tai, dịch bệnh, tình hình vi phạm môi trường... Thực hiện công khai phổ biến thông tin thống kê theo kế hoạch, đáp ứng kịp thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cho Tổng cục Thống kê, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện và nhu cầu sử dụng thông tin của các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê. Tiếp tục theo dõi và giám sát việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê đối với các Chi cục theo quy định và việc sử dụng thông tin thống kê nhà nước tại các địa phương trong tỉnh.

2. Công tác điều tra thống kê: các phòng Cục phối hợp với các Chi cục Thống kê tham mưu giúp Lãnh đạo Cục chỉ đạo hoàn thành các cuộc điều tra trong tháng 9/2023, điều tra vốn đầu tư - xây dựng quý III/2023, đồng thời hoàn thành cuộc điều tra nhu cầu, mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống

kê và cuộc điều tra đơn vị sự nghiệp, tổ chức vô vị lợi; tập trung rà soát, xác minh hoàn thiện phiếu các cuộc điều tra xử lý và duyệt dữ liệu các cuộc điều tra kịp thời theo chương trình công tác đã đề ra; tiếp tục triển khai công tác điều tra người khuyết tật; tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và điều tra cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra cũng đã được các phòng Cục, các Chi cục Thống kê quan tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện, qua đó bảo đảm tiến độ và chất lượng các cuộc điều tra đã từng bước được nâng lên, hạn chế được nhiều sai sót và lỗi logic phiếu điều tra.

3. Công tác khác: triển khai công tác kiểm tra giám sát điều tra vốn đầu tư - xây dựng quý III/2023 tại Chi cục Thống kê các huyện, thành phố: Rạch Giá, An Biên, Kiên Lương, Châu Thành và kiểm tra giám sát công tác điều tra người khuyết tật tại Chi cục Thống kê các huyện, thành phố: Rạch Giá; Châu Thành; Tân Hiệp; An Biên; An Minh, qua kiểm tra các chi cục đã triển khai thực hiện đúng theo Phương án điều tra, tuy nhiên vẫn còn nhiều sai sót, lỗi logic. Bộ phận thanh tra, đã hoàn thành đầy đủ, kịp thời các báo cáo như: báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý III và 9 tháng đầu năm 2023; báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2023; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý III và 9 tháng đầu năm 2023; báo cáo tổng kết công tác phương pháp chế độ năm 2023. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê bằng nhiều hình thức; tăng cường cập nhật đăng tải tin, bài trên trang website và bảng led của Ngành.

4. Nhận xét, đánh giá chung

- **Ưu điểm:** trong tháng Cục và các Chi cục đã hoàn thành 100% khối lượng công việc theo kế hoạch; hoàn thành kịp thời báo cáo kinh tế - xã hội và các báo cáo chuyên ngành tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; hoàn thành các cuộc điều tra theo kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua đó đã hạn chế được những sai sót, từng bước nâng cao chất lượng các cuộc điều tra thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

- Hạn chế:

- Công tác điều tra thống kê:

+ Điều tra cây hàng năm khác: phiếu điều tra còn có lỗi về nhập giá bán; lỗi cảnh báo trên phần mềm quản lý về chi phí dịch vụ thuê ngoài của một số loại cây trồng (tại các địa phương: Giồng Riềng; Gò Quao; U Minh Thượng)

+ Điều tra cây lúa (NS, SL): về chất lượng phiếu điều tra, đa số các huyện

đều còn có lỗi logic; còn một số huyện điều tra viên tính nhầm sản lượng thu hoạch giữa lúa tươi và lúa khô (gồm các huyện: Tân Hiệp, Gò Quao, Hòn Đất).

+ Điều tra khai thác biển đa số các huyện còn sai sót lỗi logic.

- Công tác báo cáo thống kê: báo cáo thống kê tổng hợp và báo cáo chuyên ngành của một số huyện làm chưa đúng thể thức văn bản theo hướng dẫn tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ (huyện Vĩnh Thuận). Báo cáo phân tích chuyên ngành của các phòng cũng còn có sai sót về số liệu; giữa số liệu và phân tích trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản còn nhầm lẫn (phòng Thống kê Kinh tế). Một số huyện báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội phân tích, nhận định và đánh giá tình hình chưa đầy đủ (gồm các huyện: Gò Quao; Kiên Lương, Giồng Riềng). Báo cáo tình hình sản xuất thủy sản, chỉ có 04 huyện có giải trình tình hình tăng giảm sản lượng, gồm: Rạch Giá, Kiên Hải, Tân Hiệp, Hòn Đất; các huyện còn lại không có giải trình tình hình tăng, giảm sản lượng thủy sản của địa phương khi có tăng, giảm.

- Công tác thanh quyết toán kinh phí tại Chi cục Thống kê huyện An Minh chậm: chưa hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán năm 2022 và chứng từ 6 tháng đầu năm 2023 còn thiếu.

- Công tác phối hợp: công tác phối hợp giữa các phòng Cục, các Chi cục Thống kê tuy có chuyển biến tích cực, nhưng có mặt chưa được chặt chẽ như: trong triển khai các cuộc điều tra, trong tham mưu cho Lãnh đạo Cục triển khai các hoạt động của ngành chưa chặt chẽ.

Với những hạn chế trên, đề nghị Lãnh đạo các Phòng, các Chi cục Thống kê cần quan tâm chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã nêu trên; tăng cường công tác phối hợp tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng thông tin thống kê chính xác, kịp thời, đầy đủ cho các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin theo quy định.

II. Chương trình công tác tháng 10 năm 2023

Trong tháng 10/2023, với khối lượng công việc khá lớn cần phải tập trung hoàn thành. Do vậy, Lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thống kê, toàn thể công chức, lao động trong Ngành cần chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Cục triển khai kịp thời chương trình công tác trong tháng, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác phổ biến thông tin thống kê: các phòng Cục, các Chi cục Thống kê hoàn thành kịp thời báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo thống kê chuyên ngành trên các lĩnh vực tháng 10 và 10 tháng năm 2023. Thực hiện công khai phổ biến thông tin thống kê theo kế hoạch, tiếp tục theo dõi và giám sát việc cung cấp,

phổ biến thông tin thống kê đối với các Chi cục và việc sử dụng thông tin thống kê nhà nước tại các địa phương trong tỉnh. Hoàn thành công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo phân tích đánh giá kết quả điều tra nuôi yếm trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác điều tra thống kê: phòng Thu thập thông tin Thống kê phối hợp cùng các phòng Cục và các Chi cục Thống kê tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Cục hoàn thành kịp thời các cuộc điều tra: các huyện An Biên, Hòn Đất, Vĩnh Thuận hoàn thành dứt điểm điều tra lúa hè thu (do các huyện thu hoạch muộn); hoàn thành các cuộc điều tra định kỳ tháng 10/2023; điều tra người khuyết tật; điều tra cơ sở nuôi chim yếm; điều tra chi tiêu khách quốc tế đến Việt Nam; kết hợp điều tra lao động với điều tra du lịch nội địa từ ngày 01- ngày 10 tháng 10/2023. Đồng thời phối hợp tập trung xử lý, hoàn thiện và duyệt dữ liệu các cuộc điều tra theo kế hoạch. Triển khai điều tra vốn đầu tư - xây dựng quý IV/2023 (25/10/2023). Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc điều tra, các phòng Cục và các Chi cục Thống kê thường xuyên thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện, nhất là các Chi cục Thống kê cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các địa bàn điều tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng các cuộc điều tra, nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin thống kê; các phòng, các chi cục thực hiện kịp thời công tác hoàn thiện dữ liệu điều tra, báo cáo giải trình, đánh giá chất lượng các cuộc điều tra.

3. Công tác khác

- **Công tác pháp chế, thanh tra:** tiếp tục triển khai công tác thanh tra, công tác phương pháp chế độ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê theo kế hoạch; tăng cường cập nhật đăng tải tin, bài trên trang website và bảng led của Ngành.

- **Công tác quản trị, hành chính:** kịp thời chi thanh toán lương và các chế độ chính sách có liên quan cho công chức, lao động; các phòng, các chi cục thống kê tiếp tục hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán 6 tháng và 9 tháng năm 2023; phòng Tổ chức - Hành chính tiếp tục triển khai công tác kiểm tra chứng từ thanh toán của các chi cục trong 9 tháng đầu năm 2023 của các Chi cục Thống kê, đôn đốc thực hiện kịp thời công tác thanh quyết toán và bảo đảm thanh quyết toán đúng quy định của pháp luật tại các Chi cục Thống kê. Bảo đảm công tác hậu cần đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ của ngành; phòng Tổ chức - Hành chính chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Cục tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Ngành.

- **Công tác văn thư, lưu trữ:** báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra công tác văn thư lưu trữ của Văn phòng Tổng cục Thống kê.

- **Công tác thi đua khen thưởng:** các phòng hoàn thành chấm điểm thi đua cho các chi cục, phòng Tổ chức - Hành chính hướng dẫn công tác bình xét thi đua năm 2023 để các phòng, chi cục tiến hành bình xét thi đua năm 2023. Các phòng lưu ý sử dụng phần mềm giao kế hoạch của Tổng cục Thống kê để giao kế hoạch công tác trong phòng.

Công tác quốc phòng, an ninh; công tác phòng cháy, chữa cháy: lực lượng tự vệ cơ quan Cục, các Chi cục Thống kê tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan Cục và Chi cục Thống kê; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, quản lý và bảo đảm an toàn tài liệu, tài sản của cơ quan.

Yêu cầu các Phòng và các Chi cục Thống kê chủ động bám sát Chương trình công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Cục tổ chức triển khai hoàn thành tốt Chương trình công tác đề ra./.

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo Cục;
- Chi cục Thống kê huyện, TP, KV;
- Các phòng VP Cục;
- Lưu: VT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Trọng Hiền